
อาชีวะของบจ้างครูและบุคลากรธุรการ 87 ล้านบาท
ขอกรอบพนักงานราชการ 7,455 คน
นำเสนอเมื่อ : 6 ก.ค. 2558

สอศ.เตรียมของบเพิ่ม 2 พันล้าน
สอศ. เร่งทำรายละเอียดขอแปรญัติขอเพิ่มงบ 2 พันล้านเสนอ รมว.ศธ. 10 ก.ค. เพื่อเสนอ

ครม. พิจารณา

 นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 22,423
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 ที่ได้รับ 20,952 ล้านบาท จำนวน 1,471 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 7.02%
ซึ่งเพิ่มมากสุดในรอบ 7 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อได้จำแนกงบที่ได้รับ แบ่งเป็น งบบุคลากร 43% เงินอุดหนุนรายหัว
24% งบดำเนินงาน 15% และงบลงทุน 11% และงบรายจ่ายอื่นๆ 7% ในปีการศึกษา 2558
มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ประมาณ 20,000 คน ดังนั้น
งบเงินอุดหนุนรายหัวที่ตั้งไว้ 24% จะไม่เพียงพอ นอกจากนี้
ยังไม่รวมการรับนักเรียนในโครงการเรียนร่วมอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประมาณ 30,000
คน ดังนั้น สอศ. จะเสนอขอแปรญัตติงบปี 2559 เพิ่มเติม

 อย่างไรก็ตาม โครงการที่จะเสนอขอแปรญัตติงบเพิ่มอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด อาทิ
เงินอุดหนุนรายหัว ในวิทยาลัยสังกัด สอศ. ส่วนที่ยังขาดประมาณ 80 ล้านบาท เงินอุดหนุนในโครงการทวิศึกษา
120 ล้านบาท ขอจ้างครูและบุคลากรธุรการ 87 ล้านบาท และ
โครงการแก้ปัญหาขาดแคลนครูและบุคลากรขั้นวิกฤต 1,610 ล้านบาท โดยเสนอขอกรอบพนักงานราชการ จำนวน
7,455 คน เป็นต้น โดย สอศ. จะสรุปการขอแปรญัตติงบเสนอต่อ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ
ในวันที่ 10 ก.ค. นี้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

 “จริงๆ แล้วการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูและบุคลากรขั้นวิกฤต
เคยเสนอขอกรอบอัตรากำลังต่อที่ประชุม ครม. ไปแล้ว ซึ่ง ครม. เห็นด้วยในหลักการ
แต่มีแนะนำขอโดยพิจารณาให้วิทยาลัยที่ขาดแคลนบุคลากรขั้นวิกฤติเกิน 70%
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าไม่เหมาะสม ควรพิจารณา จากสาขาวิชาที่ขาดแคลนเป็นตัวตั้ง ทาง สอศ.
จะมาทบทวนให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว” นายชัยพฤกษ์ กล่าว 

 

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
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